

# Điểm tựa của nạn nhân chất độc da cam

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Chia sẻ nỗi đau đó, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điioxin huyện Vũ Thư đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các nạn nhân CĐDC, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.



Đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện Vũ Thư và Đài TTTT huyện trao quà cho gia đình ông Trịnh Xuân Nhượng, xã Minh Lăng.

Ông Trịnh Xuân Nhượng, xã Minh Lăng là một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện Vũ Thư. CĐDC tuy không để lại vết sẹo trên cơ thể của ông nhưng khiến gia đình ông phải chịu nỗi đau dai dẳng. Vợ chồng ông sinh được bốn người con, hai người đầu mất sớm, người con trai thứ ba đi làm ăn xa, người con gái út bị bại não do ảnh hưởng của CĐDC từ bố. Mấy năm gần đây vợ ông bị bệnh nặng, không thể đi lại, cuộc sống gia đình ông càng thêm khó khăn. Chia sẻ với gia đình ông, Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện Vũ Thư thường xuyên thăm hỏi, động viên, vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm giúp gia đình ông vượt qua khó khăn. Ông Nhượng cho biết: Đảng đảng gần 40 năm qua vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc người con gái bị CĐDC, nằm liệt giường. Giờ vợ tôi đổ bệnh, mọi công

việc trong gia đình đều chỉ một mình tôi căng đống. Mỗi dịp lễ, tết hay những ngày kỷ niệm, gia đình tôi đều được nhận quà của Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện. Tôi rất vui mừng vì đó là sự quan tâm mà Hội đã dành cho những nạn nhân CĐDC như tôi. Chính điều đó là động lực để tôi cố gắng vươn lên, là chỗ dựa cho vợ con.

Không riêng ông Nhượng, những năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện Vũ Thư thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 1.800 hội viên, trong đó 1.343 người là

nạn nhân trực tiếp, 306 người là nạn nhân gián tiếp, 160 hội viên tự nguyện. Hội thường xuyên rà soát, nắm chắc thông tin về đời sống của các nạn nhân CĐDC để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Tích cực vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ nạn nhân bằng nhiều hình thức như tặng quà, xây dựng, sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn, trao xe lăn, cấp thuốc miễn phí... Trong 5 năm 2018 - 2023, Hội đã vận động nguồn lực trao gần 10.000 suất quà; sửa chữa 4 nhà; cấp gần 200 xe lăn; tạo điều kiện cho hơn 500 lượt nạn nhân CĐDC được

phục hồi chức năng và khoảng 70 nạn nhân tham gia tẩy độc, cải thiện sức khỏe; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nạn nhân CĐDC trên địa bàn... Tổng trị giá các hoạt động chăm lo cho nạn nhân CĐDC trong 5 năm qua đạt hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện đang bảo trợ cho hàng trăm nạn nhân gián tiếp tại thành phố Thái Bình và các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải, mỗi quý 300.000 đồng/nạn nhân.

Không chỉ chú trọng chăm lo đời sống hội viên, Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện Vũ Thư còn làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân CĐDC. Ông Phạm Văn Phương, xã Minh Quang bị dùng chất độc trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ năm 2019 do chưa bảo đảm hồ sơ, thủ tục theo quy định. Ông đã được các ngành chức năng, đặc biệt là Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện Vũ Thư đề nghị Bộ Quốc phòng thẩm định, bổ sung đầy đủ hồ sơ. Niềm vui đến khi năm 2020 ông đã được hưởng lợi chế độ trợ cấp theo quy định. Ông Phương chia sẻ: Tôi rất tin tưởng vào chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi vô cùng biết ơn các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ Huyện hội đã giúp đỡ để tôi được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Bằng những việc làm thiết thực, Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện Vũ Thư đã và đang khẳng định vai trò là điểm tựa của nạn nhân CĐDC. Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội cho biết: Thời gian tới, song song với công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của hội viên. Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Chủ trọng triển khai các hoạt động như tặng quà, xây dựng, sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế..., qua đó giúp hội viên vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hội Nạn nhân CĐDC/Điioxin huyện phấn đấu vận động nguồn lực đạt 600 triệu đồng/năm để chăm sóc nạn nhân CĐDC, nhất là các gia đình có nạn nhân thế hệ thứ 2, 3, 4 bị ảnh hưởng bởi CĐDC/Điioxin, hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

THU HOÀI

## Tập huấn công tác giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác giáo dục và đào tạo cho hơn 1.000 đại biểu là công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền đạt các nội dung về hệ thống giáo dục quốc dân, các văn bản quản lý nhà nước về giáo dục và thực hiện đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là việc phân cấp trong tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của công chức cấp xã và cán bộ quản lý các cấp học về chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ đó xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả các chủ trương của trung ương, của tỉnh và địa phương về giáo dục và đào tạo.

DẶNG ANH

## ĐÔNG HƯNG Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

Đến nay, các xã của huyện Đông Hưng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. 100% các trường thực hiện việc điều tra phổ cập theo quy trình khép kín và cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu phổ cập trên phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chính xác, kịp thời.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp về phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ học sinh THCS bỏ học giảm đáng kể và duy trì ở mức dưới 0,01%. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giáo dục thường xuyên cấp THCS. 157 trẻ khuyết tật từ 11 - 18 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Cùng với việc đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, hiện huyện Đông Hưng được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt tiêu chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục tiểu học cho người lao động đến 35 tuổi, phổ cập giáo dục THCS cho thanh niên đến 25 tuổi với các tiêu chí được nâng lên.

LAN PHƯƠNG

## MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI Trao 510 suất quà cho các hộ khó khăn



Lãnh đạo huyện Tiền Hải trao quà cho hộ nghèo xã Đông Minh.

Sáng ngày 30/7, MTTQ huyện Tiền Hải tổ chức trao 510 suất quà (số quà tiếp nhận từ gia đình doanh nhân Hoàng Nguyễn Phương Thảo, Thành phố Hồ Chí Minh) trao cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Đông Long, Đông Minh, Đông Xuyên, Đông Quý, Đông Trà, Đông Trung, Đông Hoàng, Đông Phong, Đông Cơ, Đông Lâm. Mỗi suất quà trị giá hơn 500.000 đồng.

Sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức thông qua MTTQ huyện Tiền Hải là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo" bằng những việc làm cụ thể, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, động viên các hộ nghèo trên địa bàn huyện nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

MANH THẮNG

## CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Trao quà cho con đoàn viên, người lao động



Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng quà các cháu có thành tích trong học tập.

Năm học 2022 - 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có 1.256 cháu là con đoàn viên, công nhân lao động đang học từ lớp 1 đến lớp 12. Số cháu đạt học sinh tiên tiến, giỏi các cấp là 1.186 cháu, trong đó có 51 cháu đạt học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh; 162 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 365 cháu đạt học sinh giỏi cấp trường; 608 cháu đạt học sinh tiên tiến. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 38 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Để động viên, khuyến khích các cháu đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức trao 15 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và 89 suất quà của Công đoàn ngành cho các cháu.

BÁ MẠNH (LBLĐ tỉnh)

# Không chủ quan với sốt xuất huyết

Gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại một số tỉnh, thành phố có xu hướng gia tăng. Tại Thái Bình, SXH không có diễn biến bất thường; các ca bệnh vẫn ghi nhận rải rác ở một số địa phương. Tuy nhiên, nhiều ca mắc SXH đã phải nhập viện điều trị, trong đó có trường hợp bị giảm tiểu cầu.

### Ghi nhận 41 ca mắc SXH từ đầu năm đến nay

Mới đây, tại xã Thống Nhất (Hưng Hà) ghi nhận 3 ca mắc SXH nội sinh, trong đó 2 ca ở một gia đình. Các bệnh nhân ở cạnh nhà nhau và đều có biểu hiện sốt cao từng cơn, đau đầu dữ dội, đau cơ xương khớp, mệt mỏi, chán ăn. Sau khi mua thuốc tự điều trị ở nhà không đỡ, 3 bệnh nhân đã đến các cơ sở y tế trên địa bàn huyện khám, điều trị. Y sĩ Trần Thị Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thống Nhất cho biết: Ngay khi có thông tin về ca bệnh, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động. Cùng với tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh, các biện pháp phòng bệnh SXH, cán bộ trạm đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà giám sát tại gia đình, thôn Đa Phú II; đồng thời, lập danh sách các trường hợp nghi mắc và xin cấp hóa chất, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường... Chúng tôi xác định không thể chủ quan, lơ là vì đây là những ca mắc nội sinh, đã có sự lây lan. Nếu không phát hiện kịp thời sẽ lây lan, bùng phát dịch SXH. Vì thế, thời gian tới, Trạm Y tế xã sẽ tiếp tục tham mưu, triển khai nhiều hoạt động như: tiếp tục tuyên truyền phòng bệnh,



Nhân viên y tế điều tra chỉ số bọ gậy, muỗi tại khu vực từng ghi nhận ca mắc trên địa bàn huyện Hưng Hà.

vệ sinh môi trường, thường xuyên giám sát dịch bệnh...

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay Thái Bình đã ghi nhận 41 ca mắc SXH, trong đó có 22 ca nội sinh. Nếu tháng 1/2023 toàn tỉnh ghi nhận 9 ca mắc, sau đó giảm dần thì đến tháng 6 số ca mắc lại tăng lên 9 ca và tháng 7 là 10 ca. Thành phố Thái Bình ghi nhận nhiều nhất với 9 ca, huyện Hưng Hà 7 ca, các huyện khác rải rác 3 - 5 ca.

### Một số ca bệnh nặng, bị giảm tiểu cầu

Gần đây, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 1 trường hợp bị SXH có địa chỉ tại xã Thái Phương (Hưng Hà). Bệnh nhân hiện đang là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau khi bệnh nặng được chuyển đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, được chẩn đoán mắc SXH và chuyển về Bệnh viện Đa

khoa tỉnh điều trị. Bệnh nhân chia sẻ: Bệnh cùng phòng cũng bị nặng triệu chứng nhẹ vì thế em cũng chủ quan. Tuy nhiên, khi sốt li bì, đau bụng uống thuốc không đỡ em rất lo lắng nên gọi điện cho gia đình lên Hà Nội đưa đi khám. Sau khi khám ở Bệnh viện Bạch Mai, ngày 10/7 gia đình cho về Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhập viện điều trị. Trong quá trình điều trị, có những lúc em sốt cao, nghi giảm tiểu cầu. Đến nay sức khỏe của em đã ổn định, được xuất viện. Khi chưa bị SXH em không nghĩ lại có thể nặng như vậy. Từ sự việc của mình em mong mọi người hãy luôn giữ gìn sức khỏe, không chủ quan với SXH.

Bác sĩ Vũ Thị Sấu, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Hàng tháng chúng tôi vẫn tiếp nhận rải rác ca mắc SXH vào điều trị. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, sốt liên tục kèm theo đau đầu, đau mỏi cơ xương khớp, đau bụng, buồn nôn và xuất huyết dưới da. Một số bệnh nhân còn có triệu chứng chảy máu chân răng, chảy máu mũi. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp rất chủ quan, tưởng chỉ sốt virus thông thường nên không đi khám, đến khi có biểu hiện

rất nặng như mệt lử, đi tiểu ra máu, chảy máu cam không cầm được, đau bụng nhiều và tràn dịch màng phổi, màng bụng thì mới nhập viện. Lúc đó kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu rất thấp và có hiện tượng có đốm máu, rất dễ dẫn đến sốc, chảy máu, rối loạn đông máu... đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Hiện nay Bệnh viện vẫn đáp ứng đủ các loại thuốc uống, dịch truyền (bao gồm cả dung dịch cao phân tử) cho bệnh nhân SXH nặng song vẫn chưa có tiểu cầu khối để truyền cho bệnh nhân khi tiểu cầu giảm sâu. Những bệnh nhân này sẽ được chuyển lên tuyến trên để điều trị tiếp.

Dù SXH trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát song khi phát hiện có ca mắc mới, các hoạt động phòng, chống dịch nhanh chóng được triển khai tại các địa phương. Tuy nhiên, không thể chủ quan, lơ là bởi tại một số tỉnh, thành phố SXH đang diễn biến phức tạp với số ca mắc mới cao. Theo nhận định của Bộ Y tế, tình hình SXH có xu hướng tăng trong 4 tuần gần đây. Do đó, bác sĩ Vũ Thị Sấu khuyến cáo: Thời điểm này mưa nắng thất thường, muỗi phát triển nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh SXH lưu hành và có nguy cơ phát triển thành dịch. Hiện chưa có vắc-xin phòng SXH. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, phát quang bụi rậm, không để các vật dụng chứa nước quanh nhà và mặc màn khi ngủ... Nếu có dấu hiệu sốt thì nên đến khám tại các cơ sở y tế gần nhất.

HOÀNG LANH

Ngoài ra, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP còn bổ sung quy định, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương.

Nếu cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi công dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trước ngày 15/8/2023 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng; trường hợp cấp đổi, cấp lại sau ngày 15/8/2023 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

(theo chinphu.vn)

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

## Từ ngày 15/8/2023, công an cấp xã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh

Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 17/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo đó bổ sung thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh với công an cấp xã.

Cụ thể, công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở



Ảnh minh họa

kinh doanh, bao gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng, cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

Trước đó, Điều 24, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP chỉ quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh với công an cấp huyện, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an các tỉnh, thành phố, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).